

<b>หลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.)</b> <b>กรมอนามัย ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b>	
<b>หลักการและเหตุผล</b>	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับกลางสามารถเป็นผู้นำและประสานงานเพื่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ
<b>จุดมุ่งหมายของหลักสูตร</b>	Leadership/Networking
<b>หลักการ/แนวคิดของหลักสูตร</b>	การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยใช้หลักการจัดการศึกษาแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) รวมทั้งจัดให้มีการดูงาน เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติโดยมีการเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม คณาจารย์ได้มีส่วนในการสังเกตและบันทึก หัวข้อ เครื่องมือ และผลการเรียนรู้จากการอบรม เพื่อที่จะได้ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนและแนวทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวน ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องหลังผ่านการอบรม การประมวลผลการเรียนรู้ที่เป็นบทสะท้อนความคิดจากผู้เข้ารับการอบรมก็จะถูกดำเนินการด้วยตระหนักดีว่าการเรียนรู้ได้สิ้นสุดเมื่อจบการอบรม
<b>วัตถุประสงค์ของหลักสูตร</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนานักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม</li> <li>2. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพที่จำเป็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในภาวะคุกคาม</li> <li>3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนน่าอยู่ ที่มีสุขภาพดี</li> </ol>
<b>โครงสร้างหลักสูตร</b>	ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1.การปฐมนิเทศและการวิเคราะห์สมรรถนะตนเองเพื่อการปรับพื้นฐาน 2. วัตรอยเท้าข้าง-การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชทานเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ 5. ผู้นำในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพกับการอำนวยความสะดวก 6. การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
<b>ระยะเวลาในการอบรม</b>	เวลาประมาณ 109 ชั่วโมงต่อ รุ่น หรือเทียบเท่ากับ 6 หน่วยกิต (15 ชั่วโมง/หน่วยกิต)

<p>การประเมินผล/เครื่องมือ</p>	<p>เครื่องมือ 1. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) คือ การประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบประเมินตนเอง โดยประเมินทั้งก่อนและหลัง (Pre-Post test) เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2. การประเมินด้วยเทคนิคการประเมิน (Assessment Center Method – ACM) คือ การประเมินโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะออกมา</p>
<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในภาวะคุกคามอนามัยสิ่งแวดล้อม</li> <li>2. ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพ</li> <li>3. ผู้เข้าร่วมอบรม สร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์</li> </ol>